



ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคารหมายเลข ๑๐ และ ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพในการรับจ้างงานตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือ ความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

ผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาจะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรม หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับเอกสาร และผู้ที่รับเอกสารสอบราคาจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาราคาที่เสนอ

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันเปิดทำการ ณ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคารหมายเลข ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจะทำการเปิดซองสอบราคาและพิจารณาผล ในวันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคารหมายเลข ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคารหมายเลข ๑๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันเปิดทำการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๐๕ ๑๐๗๑, ๐ ๒๒๐๕ ๒๖๖๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕

พันตำรวจเอก

(คมกฤษ อมรปิยะกฤษณ์)

รองผู้บังคับการ รักษาการแทน

ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ